

Ái Hữu BỬU HIỆP về hưu

Lời mở đầu: Ái Hữu Bửu Hiệp một Kiện Tướng trong ngành Công Chánh, đã chính thức "rửa tay gác kiếm" ngày 11/17/06 sau 60 năm- từ năm 1946 tới năm 2006- tận tụy phục vụ ngành Kiều Lộ từ Việt Nam qua tới Mỹ.

Khuru tông Giang

Sau đây là vài nét về sự nghiệp của AH Hiệp

AH Bửu Hiệp đậu bằng thành chung ở trường Võ Tánh Qui Nhơn vào năm 1945 và ra làm công chức ở Ty Điền Địa Qui Nhơn từ thời kỳ ấy . Thời gian sau, AH vào học trường Cao Đẳng Công Chánh và tốt nghiệp Cán Sự Công Chánh và Kỹ Sư Công Chánh khóa 2 Sài Gòn . Ra trường, AH làm Trưởng Ty Công Chánh nhiều tỉnh, Phú Yên, Phan Rang, Tân An, và năm 1966 làm Chánh Sở Công Chánh Đô Thành Sài Gòn và sau đó làm Phụ Tá Đô Trưởng Sài Gòn . AH Nguyễn Quang Bê và AH Bửu Hiệp đã đóng góp nhiều trong vấn đề chỉnh trang Đô Thành Sài Gòn .

Năm 1975, AH Bửu Hiệp qua Huê Kỳ và vào làm cho Tỉnh Hạt Sacramento được 17 năm . Năm 1992 , AH qua làm việc tại Caltrans và về hưu năm 2006 . AH Bửu HIỆP đã chấp thuận nhiều đề án trùng tu xa lộ, xây dựng cầu cống, làm tường chắn đất, xây bệ bê tông ngăn cách đôi đường cho các Khu Công Chánh 5, 6, 9, 10, ở San Luis Obispo, Fresno, Bishop, và Stockton . Sáng ngày 17 tháng 11 năm 2006, một bữa tiệc mừng AH Bửu Hiệp về hưu do Caltrans khoản đãi đã được tổ chức tại nhà hàng Holiday Inn , có rất đông người tham dự. Ban tổ chức có mời AH Nguyễn Quang Bê lên thuyết trình về công tác chỉnh trang Đô Thành Sài Gòn . Nhiều bằng ban khen đã được trao tặng AH Bửu Hiệp, trong đó có bằng ban khen của Giám Đốc Nha Tài Chánh Liên Bang Fardad Falakfarsa, của Giám Đốc Nha Tài Chánh Tiểu Ban Norma Ortega, của Giám Đốc Caltrans Will Kempton, của Bộ Trưởng Tiểu Ban Ca Li Bruce Mc Pherson , của Thống Đốc Arnold Schwarzenegger, của Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein , của Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer, và của Tổng Thống Bush .

Buổi chiều cùng ngày, anh chị em AHCC ở Sacramento (Nguyễn quang Bê, Trình hữu Dục, Hà như Tường...) có tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng Happy Garden để khoản đãi AH Bửu Hiệp.

Mở đầu AH Nguyễn Quang Bê người điều hợp chương trình đã lên giới thiệu nói qua chương trình buổi tiệc, hoạt động của AH Bửu Hiệp trong ngành Công Chánh, và giới thiệu AH Khuru Tông Giang, Đại Diện AHCC miền Bắc trao huy chương và AH Nguyễn Xuân Mộng trao bằng lưu niệm cho AH Bửu Hiệp. Buổi tiệc được diễn ra vô cùng tốt đẹp trong tình AHCC đậm đà , thân ái .

Sau đây, xin xem vài hình ảnh chụp buổi sáng và buổi chiều ngày 17 tháng 11 năm là ngày về hưu của AH Bửu Hiệp .

Hình Ảnh Về Hưu



Buu Hiep with Caltrans Director



Nguyễn xuân Mông trao Lưu Niệm



AH Khuu tông Giang trao HUY CHƯỞNG



Nguyễn quang Bê speech at Holiday Inn Celebration



Tiệc về Hưu AHCC và Bạn Hữu tại Restaurant Happy Garden



Hiệp, Hà, Khả, Tú

Bài Thơ mừng AH Bưu Hiệp Về Hưu của AH Hà thúc Giảng

Mừng về hưu
Thân tặng AHCC Bưu Hiệp

-0-0-

Về hưu là việc của ta,
Thế mà định được mới là khó thay.
Sáu mươi năm nghề nghiệp một tay
Ở đời cũng hiếm người hay hơn mình .
Khi Phan Thiết, khi Đô Thành

Khi thì Quận hạt, khi dành Tiểu Bang .
Một tay quyền biến trăm đàng,
Để cho công tác dễ dàng thi công
Tuổi cao hoàn tất việc chung,
Đến nay là lúc ngắm bông thương trà.
Chúc anh vui hưởng tuổi già,
Rảnh rang nghĩ lại việc qua để mừng .
Hà Thúc Giảng
Hayward, California

Bài Thơ do Bữ Hiệp cảm hứng:

Về Hưu

Sáu mươi năm chẵn cũng là vừa
Giã từ vũ khí của ngày xưa
Không Đường, không Sá, không Cầu Cổng
Không còn ngại nắng, chẳng ngại mưa.

*_*_*

Sáng mai thư thả cốc cà phê,
Hương thơm bốc khói thật đã ghê.
Không ai hỏi thúc, lè phè nhĩ ,
Về hưu nghĩ lại hết chỗ chê .

*_*_*

Chiều chiều xách vợt lại đi chơi,
Quần vợt thú vui, thú nhất đời.
Qua loa vải hiệp rồi vào nghĩ,
La-ve có bạn đem ra mời .

*_*_*

Lâu lâu họp bạn nhậu lai rai,
Nguyễn Xuân Mộng với Nguyễn Quang Bê ,
Lại thêm anh bạn Trình Hữu Dục,
Hà Như Tương cộng thêm một vài .

*_*_*

Cùng nhau nâng cốc thể mới vui,
Thơm tho mùi vị cá nướng trui,
Cười cười nói nói quên tất cả,
Cho cuộc đời người mãi mãi tươi .

*_*_*

Thơ này đáp lễ bạn Giăng Hà,
Đã tặng bài thơ thật đậm đà .
Trong dịp tôi về xin hưu trí,
Lời thơ mộc mạc tạm qua loa .

Bửu Hiệp
Sacramento, 17/11/06

*_*_*_*_*

Bài Họa 4 câu Thơ đầu của Nguyễn Diệm Caltrans District 12 Irvine

Xin họa lại

*Tuy sáu mươi năm gọi là vừa.
Nhưng hùng tâm này chẳng khác xưa.
Với đường, với sá, với cầu cống.
Làm thành nét đẹp dưới nắng mưa.*

*XIN KÍNH CHUC AH BỬU HIỆP VUI THÚ ĐIỀN VIÊN, VẪN TIẾP TỤC CHƠI QUẢN VỢT,
VÀ GIA ĐÌNH ĐƯỢC AN KHANG*

TOÀN THỂ BAN PHỤ TRÁCH LÁ THƯ